

**LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HUNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN
NĂM HỌC 2022 - 2023**

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023); Liên đội Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho 324 nhi đồng xuất sắc tiêu biểu khối 3,4,5.

Thực hiện chương trình công tác Đội của Liên đội Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng năm học 2022-2023, được sự nhất trí của Ban giám hiệu, Ban thiếu nhi trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng, Liên đội Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho 324 em nhi đồng tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường, các cô giáo trong Ban giám hiệu nhà trường, Chi đoàn nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Trước buổi lễ kết nạp, các em đã được tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đội và các điều lệ Đội, nắm rõ vai trò và trách nhiệm của người Đội viên, được cô Tổng phụ trách giải thích về những chuẩn mực và vai trò của người Đội viên, hiểu rõ hơn về 5 Điều Bác Hồ dạy, ý nghĩa của khăn quàng, huy hiệu và cờ Đội.

Các em được kết nạp Đội đợt này đều là những nhi đồng chăm ngoan, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường, qua quá trình rèn luyện dự bị đội viên, được Liên đội theo dõi và đã ghi nhận.

Được đứng trong hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm là niềm mơ ước của tất cả các bạn thiếu niên, nhi đồng, là niềm vinh dự, tự hào đối với các em. Vì từ hôm nay, các em được mang trên vai một phần của lá cờ Tổ quốc. Màu khăn đỏ như nhắc em phải phấn đấu vươn lên không ngừng để trở thành đội viên tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ-Chủ nhân Thăng Long. Nụ cười tươi trên môi, tay nâng niu chiếc khăn quàng đỏ thắm, khuôn mặt các em hôm nay thật rạng rỡ. Chúc mừng các em! Mong các em sẽ không ngừng phấn đấu để mãi xứng đáng là Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:



Các tiết mục văn nghệ chào mừng



Em Ngô Minh Hoàng đại diện đội viên mới đọc lời hứa đội viên



Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga – Hiệu trưởng trao khăn cho các bạn đội viên mới



Cô giáo Phạm Thị Mai Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đeo khăn cho các em đội viên mới



Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hảo- TPT